

ข้อเสนอนโยบายห้าข้อสำหรับการอภิปรายเป็นกลุ่มที่งาน APNIC 56

[การประชุมนโยบายแบบเปิด](#) ในงาน APNIC 56 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2023

ข้อเสนอใหม่สี่ข้อและข้อเสนอที่ดำเนินมาต่อเนื่องหนึ่งข้อที่จะมีการอภิปรายในการประชุมสรุปได้ดังนี้

[ข้อเสนอที่ 148](#) การปล่อยเช่าทรัพยากรเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ข้อเสนอนี้เสนอให้ระบอบอย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายว่าการปล่อยเช่าแอดเดรสไม่ได้รับอนุญาตในภูมิภาค APNIC

นโยบายของ APNIC ที่มีอยู่ปัจจุบันไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้

แต่ทั้งนี้การปล่อยเช่าแอดเดรสเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หากไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบริการการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นนั้นไม่สามารถใช้ได้หากจุดประสงค์ของแอดเดรสดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการเชื่อมต่อลูกค้าโดยตรงของ ISP

[ข้อเสนอที่ 152](#) ลดการมอบหมาย IPv4 จาก /23 เป็น /24

ข้อเสนอนี้เสนอให้ยังคงมอบหมายแอดเดรส IPv4 ต่อไปภายใต้นโยบายปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่แอดเดรส IPv4

ในกองที่ว่างใช้ปัจจุบันหมดลง การมอบหมาย IPv4 สูงสุดจะถูกลดลงไปเป็น /24 และ IPv4

จะได้รับการมอบหมายแก่ผู้ถือบัญชีรายใหม่จากพื้นที่ 'สำรอง' เท่านั้นเมื่อว่างสำหรับการมอบหมาย

ข้อเสนอนี้ยังเสนอให้สร้างรายชื่อผู้รอคิว (waiting list) สำหรับผู้ขอ โดยเรียงลำดับให้ผู้ที่มาก่อนได้รับก่อนเมื่อพื้นที่แอดเดรส IPv4 ที่ว่างใช้และสำรองไว้ทั้งหมดหมดลงแล้ว

ตามข้อเสนอนี้ ผู้ถือบัญชี APNIC หรือ NIR ที่ได้รับแอดเดรส IPv4 ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการมอบหมาย IPv4 เพิ่มเติมใด ๆ จาก APNIC หรือ NIRs เมื่อพื้นที่ที่ว่างใช้ปัจจุบันหมดลงแล้ว

[ข้อเสนอที่ 153](#) เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไข PDP

ข้อเสนอนี้เสนอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ส่วนที่ 4 (Section 4) ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการพัฒนานโยบาย (Policy Development Process - PDP) เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องการเปิดให้ยื่นข้อเสนอ กำหนดส่ง

และการส่งข้อเสนออีกครั้งหลังจากที่ตีกลับไปยังผู้ร่างเพื่อให้มีการหารือเพิ่มเติมในชุมชน

[ข้อเสนอที่ 154](#) ปรับขนาดการจัดสรร IPv4 สำหรับ IXPs

ข้อเสนอนี้เสนอให้เปลี่ยนขนาดการจัดสรร IPv4 ที่กำหนดไว้สำหรับ Internet Exchange Points (IXPs) จาก /23 เป็น /26

ซึ่งสามารถทดแทนได้สูงสุดที่ /22 หาก IXP คินพื้นที่แอดเดรส IPv4 ที่เคยได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้

[ข้อเสนอที่ 155](#) การจัดสรร IPv6 PI แก่สมาชิกสมทบ (Associate Members)

ข้อเสนอนี้เสนอให้อนุญาตสมาชิกสมทบสมัครขอทรัพยากร IPv6 Provider Independent

โดยมีเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำตามที่ปัจจุบันระบุไว้ในส่วนที่ 9.1.4 ของแนวทางของ APNIC สำหรับการจัดสรร IPv6

และการขอให้มีการมอบหมายจัดสรร โดยที่ไม่มีการจัดสรร IPv4 มอบให้ก่อนหน้านี้

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ถือบัญชีดังกล่าวจะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ภายในเวลา 12 เดือนข้างหน้า

การมอบหมายจัดสรรในครั้งต่อ ๆ ไปจะประเมินจากความจำเป็นที่ผู้สมัครแสดงให้เห็นและการปฏิบัติตามนโยบายปัจจุบันของ APNIC เกี่ยวกับการจัดสรร IPv6 ของผู้สมัคร

ข้อเสนอนี้แนะนำให้ APNIC EC อัปเดต APNIC Membership: ระดับและสิทธิในการออกเสียง ส่วนที่ 2.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่นำเสนอ

ตามข้อเสนอนี้ การมอบหมายเอเดเดรส IPv6 Provider Independent จะไม่สามารถโอนย้ายได้

เชิญเข้าร่วม! แสดงความคิดเห็น

นโยบายที่อาศัยความคิดเห็นที่หลากหลายจากคนในส่วนต่าง ๆ ของชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญ นโยบายเหล่านี้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการขอความคิดเห็นและการลงมติที่เปิดเผยและโปร่งใสจากระดับล่างขึ้นบน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอด้านนโยบายเหล่านี้โดยการสมัครรับข่าวสารผ่าน [กลุ่มรายชื่ออีเมล](#) Policy SIG หรือเข้าร่วมงานอภิปราย [APNIC 56 Policy SIG](#) ด้วยตนเองหรือแบบทางไกล